

Số: 132/BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 11
(Từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2013)

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRONG THÁNG:

Trong tháng 11/2013, hoạt động báo chí trong tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin các sự kiện có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực mọi diễn biến của đời sống xã hội. Các cơ quan báo chí đã chủ động, nhạy bén trước những vấn đề phát sinh, đi sâu đi sát cơ sở, thực tiễn để có được nhiều thông tin kịp thời; dành những vị trí trang trọng, diện tích và thời lượng thỏa đáng để phản ánh đầy đủ các vấn đề quan trọng mà xã hội quan tâm, tác động tốt và tạo sự đồng thuận trong dư luận.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã chú trọng thông tin tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy vào cuộc sống; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc học tập triển khai, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết TW8 (khóa XI); tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2013; các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, khắc phục khó khăn về thiên tai dịch bệnh; tình trạng ô nhiễm môi trường; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ chủ quyền biển đảo và chăm lo đời sống lao động nghèo, gia đình chính sách; công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền thường xuyên cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020; tuyên truyền Lễ kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013) và một số vấn đề quan trọng khác.

1. Thông tin của báo chí trong tỉnh:

a. Báo Đắk Lắk:

Báo Đắk Lắk tiếp tục thể hiện vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là kênh thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các vụ việc nổi cộm diễn ra trong tỉnh được báo phản

ánh với thái độ khách quan, thận trọng, không gây bức xúc trong xã hội. Hàng tháng, tờ báo được phát hành đều đặn, đến tay bạn đọc gần xa, đáp ứng tốt việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Chất lượng nội dung và hình thức của tờ báo ngày càng được nâng lên, các chuyên mục, chuyên trang được phản ánh dưới nhiều góc độ, tạo được dư luận, định hướng tích cực trong nhân dân.

b. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Trong tháng qua, Đài PT - TH tỉnh đã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn. Kịp thời tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên tạc, chủ động đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch.

Nhiều chuyên mục phát sóng mang ý nghĩa chính trị xã hội thiết thực được bạn nghe đài và xem truyền hình đón nhận qua đó đã ủng hộ tinh thần, vật chất giúp nhiều hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

2. Hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú:

Các thông tin liên quan đến kinh tế - xã hội trong tỉnh được các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, phóng viên thường trú phản ánh thường xuyên, góp phần thông tin, quảng bá về hình ảnh Đắk Lắk đến với các địa phương trong và ngoài nước. Các báo cũng ghi nhận những thành tựu của tỉnh trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua thông tin báo chí phản ánh, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh có điều kiện nắm bắt các vụ việc đang xảy ra để vào cuộc kiểm tra, xem xét, đưa ra phương án giải quyết.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ PHẢN ÁNH TRONG THÁNG:

1. Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đưa tin, sáng 06/11, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại buổi làm việc, trên cơ sở nắm bắt, đánh giá các nội dung về tình hình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương, các đại biểu đã cùng nhau phân tích, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề như: đánh giá mức độ suy thoái đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; quan hệ lãnh đạo của Đảng với chính quyền; những khó khăn trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; vai trò của già làng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở...

2. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong vì tai nạn giao thông (19/11):

Ông Bùi Trọng Hóa, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: trong dịp này, Ban ATGT tỉnh đã hỗ trợ các nạn nhân và thân nhân người bị tử vong vì TNGT số tiền 26 triệu đồng. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền các thông điệp về tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT, kêu gọi sự giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình có người bị TNGT. Các trường học từ cấp tiểu học đến đại học cũng tổ chức nhiều hoạt động bằng hình thức tuyên truyền về phòng tránh TNGT trong các giờ chào cờ, nói chuyện tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm ảnh về ATGT... nhằm cảnh báo về thảm họa TNGT, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong học sinh và nhân dân.

Tại tỉnh ta, 10 tháng qua xảy ra 553 vụ, làm chết 278 người, bị thương 570 người, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 17 vụ, giảm 84 người bị thương. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, TNGT bước đầu đã được kiểm chế, song chưa bền vững, số vụ TNGT từ nghiêm trọng trở lên vẫn ở mức cao, chiếm đến 258 vụ.

3. Về giáo dục:

- Báo Đắk Lắk ngày 06/11 đưa tin: *Đại học Tây Nguyên buộc thôi học gần 190 sinh viên*. Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên Trần Quang Hân đã ký các quyết định buộc thôi học, xóa tên và trả về địa phương đối với 5 sinh viên, gồm 3 sinh viên chuyên tu và 2 sinh viên Luật K10 vì có kết quả học tập kém trong năm học 2012-2013, bỏ học không lý do; buộc thôi học và trả về địa phương đối với 184 sinh viên vì lý do đã bị cảnh cáo quá 2 lần, tự ý bỏ học. Đợt này, Hội đồng xét thôi học, ngừng học của trường cũng cảnh cáo 524 sinh viên vì có kết quả học tập kém trong học kỳ II năm học 2012-2013; đồng thời cho phép 01 sinh viên được tạm dừng học để có thời gian củng cố kiến thức, cải thiện kết quả học tập năm học 2012 - 2013.

- *Đắk Lắk còn 5 xã chưa có Trường mầm non độc lập*, được đăng tải trên báo Đắk Lắk online ngày 04/11. Bài báo phản ánh: sau 3 năm thực hiện Chương trình phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi (giai đoạn 2011-2013), toàn tỉnh đã thành lập thêm 33 trường mẫu giáo, mầm non, nâng tổng số trường của bậc học này lên 259 trường, trong đó có 233 trường công lập, 26 trường ngoài công lập. Tuy nhiên, đến thời điểm này toàn tỉnh còn 5 xã chưa có trường mầm non độc lập gồm: 1 xã thuộc thị xã Buôn Hồ, 1 xã thuộc huyện Krông Búk và 3 xã thuộc huyện Lắk. Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm, chú trọng quy hoạch, dành quỹ đất để xây dựng trường.

- Báo Dân Việt, Tiền phong và một số báo như Đắk Lắk, Dân trí... đồng loạt đăng tải các bài viết liên quan về *kết quả điều tra vụ làm giả hồ sơ, học bạ tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn*. Các báo cho biết: Ngày 11/11, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Hội đồng kỷ luật của Sở đã thống nhất đề xuất cách chức đối với ông Nguyễn Thành Khương. Ông Khương hiện là Hiệu phó Trường THPT huyện Buôn Đôn. Trước đó, khi là Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường

xuyên huyện Buôn Đôn, ông Khương đã ký không, giả chữ ký người khác để làm sai lệch kết quả học tập nhiều học bạ của học viên.

4. Thông tin về dự án thủy điện Đăng Phôk: Ngày 06/11, báo Sài Gòn giải phóng đăng bài viết: *Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị rà soát quy hoạch dự án thủy điện Đăng Phôk*. Nội dung bài báo phản ánh: ngày 05/11, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư rà soát sự phù hợp của dự án thủy điện Đăng Phôk xây dựng tại vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn với quy hoạch hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Srêpôk. Theo Bộ TN-MT, việc xây dựng thủy điện nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn, cần được cân nhắc thận trọng về khía cạnh pháp lý và tác động tiềm tàng đối với hệ sinh thái, các loại sinh vật đặc hữu và tác động đến dòng chảy của sông Srêpôk. Cũng theo công văn trên, đến nay Bộ TN-MT chưa nhận được hồ sơ, công văn, tài liệu nào có liên quan đến dự án thủy điện Đăng Phôk.

5. Thông tin về thị trường cà phê: Đài Truyền hình Việt Nam ngày 08/11 đưa tin: *Chính sách thuế gây khó cho ngành cà phê*. Bước vào niên vụ mới 2013-2014, nỗi lo về thị trường và giá cả lại tiếp tục hiện hữu không chỉ với người trồng cà phê mà cả ở các nhà xuất khẩu khi các khó khăn nội tại chưa thể tháo gỡ, đặc biệt là vấn đề thu mua nguyên liệu. Nghịch lý ở câu chuyện thiếu vốn của doanh nghiệp cà phê lại được bắt nguồn từ hoạt động gian lận thuế của một số doanh nghiệp bất chính. Để đối phó với gian lận thuế VAT, ngành thuế đã thay đổi chính sách từ hoàn thuế trước kiểm tra sau, sang hình thức phải kiểm tra hóa đơn trong tất cả quá trình kinh doanh, thấy không có vấn đề gì mới hoàn thuế. Tuy nhiên, việc vận hành một chính sách mới lại vô tình đẩy ngành cà phê vào thế “đói” vốn ngay trong thời kỳ cao điểm của mùa vụ, khi không ít doanh nghiệp hồ sơ đã hoàn tất từ 5-6 tháng vẫn chưa được hoàn thuế.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, để hạn chế mức giá tiếp tục giảm sâu gây thiệt hại cho người trồng cà phê, lúc này việc sàng lọc các doanh nghiệp làm ăn chân chính để thực hiện chính sách hoàn thuế trước, kiểm tra sau, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm thu hồi vốn là điều cấp thiết.

- Thông tấn xã Việt Nam đưa tin: *Tây Nguyên kiến nghị sớm cho chủ trương tạm trữ cà phê*. Niên vụ cà phê 2013-2014, các tỉnh Tây Nguyên không những bị mất mùa, giảm mạnh năng suất, sản lượng cà phê mà giá bán cà phê nhân cũng giảm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, giá bán cà phê nhân đã ngang với giá thành sản xuất, thậm chí còn thấp hơn làm cho các hộ sản xuất kinh doanh cà phê lỗ nặng. Do vậy, các tỉnh Tây Nguyên đã kiến nghị Chính phủ sớm cho chủ trương tạm trữ cà phê để góp phần hỗ trợ trực tiếp cho các nông hộ trồng cà phê, đồng thời điều tiết giá trên thế giới.

6. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, các báo Đắk Lắk, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, TTXVN; Đài PT-TH tỉnh.... đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh về chủ đề này. Tiêu biểu là các bài: *Quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn nhận nhiệm vụ khác*. Ngày 18/11, Tổng cục Lâm nghiệp đã thông báo quyết

định đối với ông Trần Văn Thành về việc thôi giữ chức vụ quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn để nhận nhiệm vụ khác. Theo đó, ông Trần Văn Thành sẽ bàn giao công việc tại Vườn quốc gia Yok Đôn và được điều động về nhận nhiệm vụ tại Kiểm lâm vùng 3 (Cục Kiểm lâm, TP.HCM). Ông Nguyễn Hữu Thiện, phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, sẽ phụ trách điều hành các công việc tại Vườn quốc gia này. Trước đó, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Buôn Đôn đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trần Văn Thành vì có biểu hiện vi phạm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ, dẫn đến nhiều nội dung không thống nhất trong lãnh đạo đơn vị.

- Báo Quân đội nhân dân đưa tin: *Phát hiện bãi tập kết 25m³ gỗ lậu.* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện số lượng lớn gỗ quý trong bãi đỗ xe Anh Sơn, tại số 8, đường Giải Phóng, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột. Chủ bãi gỗ là Nguyễn Đình Quy, sinh năm 1979, trú tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Tại bãi đỗ xe, lực lượng chức năng đã xác định được 5 vị trí tập kết gỗ với 25m³ gỗ Giáng Hương thuộc nhóm 2A. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đình Quy khai nhận đã mua số gỗ này từ những người thu gom gỗ lậu tại huyện Ea Súp, sau đó tập kết về địa điểm bãi đỗ xe Anh Sơn chờ tiêu thụ. Phòng PC46, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Trong tháng, thông tin về các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được các cơ quan báo chí cập nhật đăng tải trong các chuyên mục quen thuộc như: *Bản tin an toàn giao thông*, *An ninh trật tự* (Đài PT-TH tỉnh), *Chuyên mục Pháp luật đời sống* (báo Đắk Lắk); *Chuyên mục pháp luật*, *An ninh trật tự* của các báo Trung ương như VTV Đà Nẵng, Công an nhân dân online, Lao động, Dân Việt, Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ... Đáng chú ý là thông tin đăng phát trên Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk với nội dung: Từ nay đến ngày 31/12/2013, lực lượng CSGT trong tỉnh sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực phức tạp về giao thông, các tụ điểm có nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí... nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia. Lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

8. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh: Trong tháng 11, Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk và một số báo như Tiền phong, Tuổi trẻ, Thanh niên, Dân Việt... và phòng PX15 – Công an tỉnh tiếp tục đưa tin về kết quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có một số tin, phóng sự nổi bật được phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh, kênh ANTV..., như các phóng sự "*Một phong trào làm theo gương Bác ở huyện Cư M'gar*"; "*Công an huyện Krông Năng với công tác phòng, chống ma túy*"; "*Lại chuyện làm giả hồ sơ thương binh*"; "*4 ngày đêm truy lùng hung thủ giết hại trẻ em*"; "*Cảnh giác với nạn trộm cắp trâu bò*"; "*3 thùng bia, 4 lít rượu, 6 đối tượng cướp đi 1 mạng người*"; "*Cảnh giác với thủ đoạn lừa trẻ em ở các*

khu vui chơi"; " Rừng ở khu du lịch sinh thái Bản Đôn lại bị phá"; "Cảnh báo tình trạng án mạng tại nương rẫy"; "Tự ý chỉnh sửa công tơ để giảm tiền điện"; " Cảnh báo tình trạng làm chín trái sầu riêng bằng thuốc"; " Chuyện của một người hoàn lương"...

9. Một số vấn đề nổi cộm khác:

- Các báo như Dân Việt, Đắk Lắk phản ánh việc UBND huyện Ea Súp có văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện thanh lý hợp đồng với các giáo viên, nhân viên trường học sai quy định trước đây. Điều đáng nói là số giáo viên, nhân viên này được Phòng GD-ĐT ký hợp đồng trước đây, có người đã làm việc được 12 năm, nhiều người đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đúng với chuyên ngành đang đảm nhận.

- Ngày 06/11, báo Đắk Lắk đưa tin: *Huyện Buôn Đôn: Báo động tình trạng vi phạm tài nguyên rừng và nguồn lợi thủy sản.* Tác giả cho hay: Trong những năm gần đây, tình trạng khai thác gỗ lậu, săn bắt động vật hoang dã, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái phép trên địa bàn huyện Buôn Đôn diễn biến hết sức phức tạp, khiến diện tích và tài nguyên rừng bị suy giảm nghiêm trọng. Theo đánh giá của Viện KSND huyện Buôn Đôn thì nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do người dân chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không lường hết những hậu quả lâu dài. Trong khi đó công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và nguồn lợi thủy sản của các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều thiếu sót, sơ hở, dẫn đến tình hình vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng trên, Viện KSND huyện Buôn Đôn có văn bản kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đề nghị chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

- Báo Lao động ngày 07/11 có bài viết: *Đắk Lắk: Báo tàng gần 80 tỉ đồng mới sử dụng đã xuống cấp.* Tác giả phản ánh: Ngày 06/11, Ban quản lý Bảo tàng tỉnh cho biết, mặc dù đơn vị đã nhiều lần yêu cầu nhưng Công ty TNHH xây dựng Phú Xuân - nhà thầu thi công vẫn chưa xử lý các vị trí bị nứt, thấm của tòa nhà Bảo tàng tỉnh. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh cũng vừa phát hiện hệ thống báo cháy thông minh, báo cháy theo địa chỉ của tòa nhà bị mục nát, hư hỏng, không hoạt động được.

- Ngày 11/11, báo Công an nhân dân online có bài viết: *Tin đồn phát hiện mỏ đá quý khiến núi rừng tan hoang.* Theo UBND huyện Krông Năng cho biết, trong vòng ba tháng trở lại đây, từ tin đồn thất thiệt cho rằng tại tiểu khu 300 của xã vùng sâu Cư K'lông, huyện Krông Năng có mỏ đá quý saphia, thạch anh tinh thể nên nhiều người từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình... đổ xô vào phá rừng, đào, khoét núi bới tìm đá quý. Việc làm này không những gây sạt lở đất đá, hủy hoại tài nguyên môi trường mà còn làm cho tình hình an ninh trật tự ở đây phức tạp. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Krông Năng và các ngành chức năng tăng cường truy quét và xử lý nghiêm theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, nơi đây không có đá saphia hay thạch anh tinh thể, đó chỉ là thông tin đồn thổi.

- Ngày 19/11, báo Tiền phong đưa tin: *Công văn gửi hơn 4 tháng chưa được hồi âm*. Tác giả cho hay: đã hơn 4 tháng kể từ ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Mai Hoan Niê Kdăm ký Công văn số 4779, ngày 18/7/2013, gửi các bên liên quan gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, về việc đề nghị các bộ ngành xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để tỉnh Đắk Lắk có cơ sở giải quyết chế độ BHXH cho thân nhân bác sĩ Bun Mung Lào, nhưng các Bộ ngành trên vẫn chưa có văn bản hồi âm.

- Ngày 22/11, báo Tiền phong có bài: *Sai nhiều, chỉ yêu cầu... rút kinh nghiệm*. Tác giả phản ánh: Dù có nhiều sai phạm nghiêm trọng về quản lý, tổ chức trong thời gian dài, nhưng giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ea Kar - ông Lương Đình Tháp vẫn không bị khởi tố ra pháp luật. Theo Kết luận của Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar: Việc tiêm dịch vụ ngoài luồng, bán thanh lý trụ sở làm việc Trạm Y tế thị trấn Ea Kar và giá đỡ, bồn nước xã Ea Tyh không lập hội đồng đấu giá của ông Lương Đình Tháp, Giám đốc TTYT huyện Ea Kar có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan này lại đề nghị không khởi tố, Sở Y tế Đắk Lắk cũng chỉ yêu cầu ông Tháp... rút kinh nghiệm.

III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 12/2013:

Tháng 12/2013 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy vào cuộc sống; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

2. Tuyên truyền những vấn đề đặt ra sau 5 năm thực hiện NQ TW7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 15 năm thực hiện NQ TW 5 (khoá VIII) về xây dựng, phát triển nền văn hoá VN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

3. Tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

4. Tuyên truyền các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2013.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

6. Tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

7. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

8. Đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin về công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát để nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, vùng bị thiên tai, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

9. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2013) và 41 năm Chiến thắng “ Điện Biên Phủ trên không” (1972-2013); 24 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2013); các ngày Lễ kỷ niệm khác như: Ngày Quốc tế quyền con người (10/12); Ngày thành lập tổ chức UNESCO (14/12); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam(20/12); Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

10. Tuyên truyền kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh VN (06/12/1989 - 06/12/2013), gương Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

11. Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng việc thực hiện tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013; tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người.

12. Đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại tỉnh Đắk Lắk trong khoảng thời gian từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2014 tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo;
- UBND các huyện, TX, TP;
- UBND các xã Ia Lốp; xã Ea Bung; xã Ia Rvê (Ea Súp); xã Krông Na (Buôn Đôn);
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

} (để b/c)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tý